

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04119/ว 868



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000

28 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้สำหรับการจัดสรร/จัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในระบบ DMC (Data Management Center) เว็บไซต์ <http://portal.bopp-obec.info/obec57/> และได้ประมวลผลสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ซึ่งโรงเรียนสามารถ Download รายการข้อมูลต่างๆ มาตรวจสอบและจัดทำรายงานสารสนเทศของโรงเรียนได้

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลในหลายรายการ ทั้งนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. Login ด้วย username/password เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว (หากลืมติดต่อ จนท.เขตฯ)
2. Download ไฟล์ studentInAreaList_wrongDetail.csv ที่เมนู โรงเรียน - รายงานระดับโรงเรียน เปิดดูด้วยโปรแกรม MS-Excel ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผิดปกติ (ที่เป็น x คือข้อมูลผิดปกติ)
3. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่เมนู โรงเรียน - ทะเบียนนักเรียน หรือที่เมนู โรงเรียน - จำนวนนักเรียนจำแนกเพศ ภายใต้รายการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

รายละเอียดที่แจ้งให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลมีทั้งสิ้น 38 รายการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวน/รายการข้อมูลที่ผิดปกติแตกต่างกัน ให้ดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ทั้งนี้หากข้อมูลที่มีความผิดปกติ/ไม่ถูกต้องในรายการ **เลขประจำตัวนักเรียน** และ รายการ **เลขประชาชนนักเรียน** จะต้องส่งรายละเอียดให้สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อส่งให้ admin DMC ระดับ สพฐ. เป็นผู้แก้ไขเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี ทะนอก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 042-611532 ต่อ 15

สุลักษณ์ รักษา / 087-2282085